

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงไส้เดือน สร้างรายได้ ง่ายกว่าที่คิด”

จากการที่สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ได้มีการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ และเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรด้านการจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคและพัฒนาพันธุ์โคเนื้อกำแพงแสน และยังได้จัดให้มีโครงการ KPS UNSEEN FARM TOUR เป็นในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวิชาการโดยเฉพาะด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงโคที่มีการดำเนินงานครบวงจรและยังเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่แปรรูปมาจากมูลโคที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์ม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์หรือมูลโคภายในฟาร์มหรือครัวเรือน ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินไว้ใช้เองในครัวเรือนลดปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เกิดจากมูลวัว และน้ำหมักปุ๋ยมูลไส้เดือนยังมาใช้เป็นฮอร์โมนบำรุงพืชผักที่เกษตรกรได้ปลูกให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากศัตรูพืช ซึ่งไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช และเมื่อเหลือใช้เกษตรกรสามารถขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทาง อีกทั้งสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยงไส้เดือนดิน สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมครั้งนี้ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 15 คน โดยมี ดร.วนิดา สืบสายพรหม เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติ



ดร.วนิดา สืบสายพรหม อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ช่วงเช้าเริ่มเวลา 9.00 น. - 12.00 น. ผู้เข้ารับการรับฟังการบรรยายภาคทฤษฎี





ผู้ช่วยสอนกำลังเตรียมตัวไส้เดือน สำหรับผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง





ลงมือปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือน จากวัสดุที่หาได้ง่ายในครัวเรือน





ช่วงบ่ายเวลาประมาณ 15.00 น. ผู้อบรมได้เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงไส้เดือนที่ฟาร์มพฤษะศรี
ได้รับเกียรติจาก ศ.ปรารถนา พฤษะศรี บรรยายถึงความสำเร็จในการเลี้ยงไส้เดือน ในแบบฉบับของ
ฟาร์มพฤษะศรี





การเลี้ยงไส้เดือน ในแบบฉบับของฟาร์มพฤกษศรี เป็นวิธีที่น่าสนใจมาก ค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการค้นหาสูตรสำเร็จนี้นานพอควร เป็นที่ประทับใจของผู้เข้ารับการอบรมในการมาอบรมครั้งนี้





บรรยากาศภายในฟาร์ม ซึ่งมีแปลงหญ้าที่มีการจัดการอย่างดีเป็นฉากด้านหลัง





สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ศ.ปรารธนา พฤษะศรี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และเป็นวิทยากรบรรยาย ในการเข้าศึกษาดูงานของผู้อบรม ดร.วนิดา สืบสายพรหม และผู้ช่วยสอน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนทุกท่าน